
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบานตาขุน 
ครั้งท่ี 1 / 2563 

วันท่ี  18  ธันวาคม  2562  เวลา 13.30 - 15.00 น. 
ณ  หองประชุมอำเภอบานตาขุน จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

ผูมาประชุม 
 ๑. นายกลาณรงค ยุติธรรม ตำแหนง  นายอำเภอบานตาขุน (ไมไดลงลายมือชื่อ) 
 ๒. นายเมธา หมานพัฒน  ตำแหนง  สาธารณสุขอำเภอบานตาขุน (ไมไดลงลายมือชื่อ) 
 ๓. นางสาววิจิตรา คงชนะ  ตำแหนง  ปลัดอำเภอ 
 ๔. นายเชาวลิต ชวงสงค  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบานเชี่ยวหลาน 
 ๕. นายวารินทร สัมพันธ  ตำแหนง  ตัวแทนภาคเอกชน 
 6. นายเอกพล พิศาล  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงพยาบาลบานตาขุน 
 7. นายวัชรินทร มุกดา  ตำแหนง  ตัวแทนภาคประชาชน 
 8. นายธีรศักดิ์ สอนมี  ตำแหนง  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบานตาขุน 
 9. นางวิไลวรรณ พลายสวัสด์ิ ตำแหนง  เกษตรอำเภอบานตาขุน 
 ๑0.นายวิทยา ถาพร  ตำแหนง  ตัวแทนภาคเอกชน 
 ๑1.นายชลากร กุลภัทรคำเงิน ตำแหนง  ตัวแทนภาคเอกชน 
 ๑2.นางนันทินี ลายสิงห  ตำแหนง  ผูอำนวยการโรงเรียนวัดพะแสง 
 13.พ.ต.อ.วินัย คงแกว  ตำแหนง ผูกำกับสถานีตำรวจภูธรบานตาขุน 

14.นายอติรัตน ดานภัทวรวัฒน ตำแหนง  ตัวแทนภาคประชาชน (ไมไดลงลายมือชื่อ) 
  

ผูไมมาประชุม 
๑. นางสาวศริญดา ปาลคะเชนทร ตำแหนง  ปลัดอาวุโสอำเภอบานตาขุน  ติดภารกิจ 
2. นายบันลือศักดิ์ วิเชียรวงศ ตำแหนง  ประธานชมรมกำนันผูใหญบาน  ติดภารกิจ 
3. นายณรงคฤทธิ์ ทองมุสิทธิ์ ตำแหนง  ตัวแทนภาคเอกชน   ติดภารกิจ 
4. นายสถาพร กลอมเจริญ ตำแหนง  ตัวแทนภาคประชาชน   ติดภารกิจ 
5. นายอำนวย คชโสภณ  ตำแหนง  ตัวแทนภาคประชาชน   ติดภารกิจ 
6. นางสุพรรณี ณ นคร  ตำแหนง  ตัวแทนหนวยงานของรัฐ    ติดภารกิจ 

   

ผูเขารวมประชุม 
 1.ด.ต.สมนึก หมัดหมาน  ตำแหนง ผบ.หมู สภ.บานตาขุน 
 2.นางสาวชาตบุตร คงหอม ตำแหนง สรรพากรอำเภอบานตาขุน 
 3.นายธงชัย ชูเพชร  ตำแหนง ผูใหญบาน 
 4.นางฉลวย หมานพัฒน  ตำแหนง ผอ.รพ.สต.พรุไทย 
 5.นางอุบล วัฒนานนท  ตำแหนง ผอ.รพ.สต.บานวังขุม 
 6.นางทัศนีย ผุดเผือก  ตำแหนง อสม. 
 7.นางสาวอุทัยทิพย สงแสง ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุข รพ.บานตาขุน 
 8.นางศุภมาศ ไมเรียง  ตำแหนง ตัวแทนแพภูตะวัน 
 9.นางพัชราภรณ วัญญา  ตำแหนง ตัวแทนแพภูตะวัน 
 10.นายวินัย อินทรชนะ  ตำแหนง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 
 
 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
นายกลาณรงค  ยุติธรรม นายอำเภอบานตาขุน ประธานที่ประชุม กลาวเปดการประชุมและ

ดําเนินการประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต อำเภอบานตาขุน ครั้งท่ี 1/25๖3  ตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
 1.1 คำสั่งอำเภอบานตาขุน ท่ี 152/2561  ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอบานตาขุนและทบทวนคำสัง่เพ่ือปรับปรุง 

ประธานแนะนำ คณะกรรมการพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ของอำเภอบานตาขุน ตามคำสั่ง

อำเภอบานตาขุนท่ี 152/2561  ลงวันท่ี 2 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ประกอบดวยตัวแทนสวนราชการ 

ตัวแทนภาคเอกชนและตัวแทนภาคประชาชน  จำนวน 21 คน  พรอมอำนาจหนาท่ี รายละเอียดตามคำสั่ง 

แจง นายเมธา หมานพัฒน สาธารณสุขอำเภอบานตาขุน มาดำรงตำแหนงใหมจึงมีการปรับเปลี่ยน

รายชื่อคณะกรรมการ พชอ.ใหม และปรับปรุงเพ่ือความเหมาะสม 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ีแลว 
   ไมมีการแกไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 ติดตามการประชุม ครั้งท่ีแลว 
   ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องแจงเพ่ือทราบและดำเนินการ 
 4.1 นโยบายการดำเนินงาน พชอ.บานตาขุน โดยนายอำเภอบานตาขุน 
  - ประธานกลาววา การขับเคลื่อนการดำเนินงาน พชอ. ในระยะแรกเปนความรวมมือของ
หนวยงานหลัก เชน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ สสส. ดำเนินการนำรองใน 80 อำเภอ  
ท่ัวประเทศ ในสวนของจังหวัดสุราษฎรธานี ไดนำรองในอำเภอเกาะสมุยและอำเภอกาญจนดิษฐ  ซ่ึงทาง
ราชการเห็นประโยชนจึงไดขยายท่ัวประเทศ  

- สำหรับบทบาทหนาท่ีโดยหลัก เปนท่ีปรึกษา ใหการสนับสนุน ใหคำแนะนำ ในการแกไข 
ปญหาของพ้ืนท่ี ซ่ึงแตละอำเภอมีการเสนอแผนงาน/โครงการแกไขปญหาท่ีหลายหลาย เชน อำเภอเกาะสมุย
ไดแกปญหาเรื่องแมงกะพรุน ,ขยะ ,อุบัติเหตุ ,ผูสูงอายุ/ผูปวยติดเตียง เปนตน แตไดผลโครงการเดียว คือ    
การแกปญหาเรื่องแมงกะพรุน ซ่ึงผูขับเคลื่อนหลักในระยะแรกเปนภาคเอกชนเพราะถาไมดำเนินการจะกระทบ
ตอการทองเท่ียวของอำเภอเกาะสมุย 
  - ในป 2562 อำเภอบานตาขุนไดดำเนินการแกปญหา 2 เรื่อง คือ พัฒนาความปลอดภัยใน
แหลงทองเท่ียวและอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน 
  - การขับเคลื่อนของจังหวัดสุราษฎรธานี เนนใหมีการประชุม ติดตามการดำเนินงาน ทุก 2 
เดือน และเนนใหทุกภาคสวนมาชวยกันเสนอปญหาและแกไขปญหารวมกันอยางตอเนื่องตามบริบทหรือปญหา
ของพ้ืนท่ี  

- สำหรับของอำเภอบานตาขุนคงตองขับเคลื่อนปญหาเดิมของป 2562 ท้ัง 2 เรื่องและอาจ 
เพ่ิมเติมการแกปญหาอีก 1 - 2 เรื่องในป 2563 เชน ขยะ ยาเสพติด และสงเสริมการออกกำลังกาย วิ่ง/ปน 
เปนตน มีการประชุมติดตามงาน 2 เดือน/ครั้ง ตามแนวทางของจังหวัดและถามีเรื่องสำคัญ/ดวน ก็อาจประชุม
มากกวา 2 ครั้ง/เดือน และเนนใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสะทอนปญหาและหาแนวทางแกไขปญหา
รวมกัน 
 4.2 แนวทางการดำเนินงาน พชอ.บานตาขุน โดยสาธารณสุขอำเภอบานตาขุน 
  - สาธารณสุขอำเภอบานตาขุน ไดชี้แจงเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ.2561 ซ่ึงตามระเบียบไดมอบใหนายอำเภอแตงต้ัง คณะกรรมการ พชอ.สำหรับ
การคัดเลือกคณะกรรมการพชอ.ของอำเภอบานตาขุนนั้น เลขานุการไดปรึกษาประธาน โดยเนนบุคคลผูมี
ความรูและประสบการณ มีความคิดสรางสรรค พัฒนางาน และมีจิตสาธารณะ 



  - สำหรับประเด็นท่ีนำมาแกไขปญหาของอำเภอบานตาขุน ในประเด็นท่ี 1 การพัฒนาความ
ปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงมีอุทยานแหงชาติเขาสกเปนเจาภาพหลัก ไดมีการบูรณาการการแกปญหา ท้ัง 
3 ภาคสวนหลัก ประกอบดวย ท่ีทำการปกครองอำเภอบานตาขุน อุทยานแหงชาติเขาสก สาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลบานตาขุน สำนักงานเจาท าภู มิภาคสาขาสุราษฎรธานี  สถานีตำรวจภูธรบ านตาขุน               
เข่ือนรัชชประภา เทศบาลตำบลบานเชี่ยวหลาน สมาคมสงเสริมการทองเท่ียว ผูประกอบการแพและเรือ    
เปนตน โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาระบบความปลอดภัยใหไดมาตรฐานสากล สรางความเชื่อม่ันใหแก
นักทองเท่ียว สงผลตอรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนของประชาชนในอำเภอบานตาขุน สวนประเด็นท่ี 2 เรื่องอุบัติเหตุ
การจราจรทางถนน เพ่ิงไดเริ่มดำเนินการ ซ่ึงตองพัฒนาตอไปในป 2563 
 4.3 ผลการดำเนินงาน พชอ.บานตาขุน ป 2562 โดย นายวินัย อินทรชนะ ไดสรุปปญหาของอำเภอ
บานตาขุน ดังนี้ 
   1)  ความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว 

   2)  อุบัติเหตุทางการจราจร 

   3)  โรคเรื้อรัง (เบาหวาน และความดันโลหิตสูง) 

   4)  โรคฉุกเฉิน (หลอดเลือดหัวใจ,หลอดเลือดสมอง,Head injury) 

   5)  ยาเสพติด  

   6)  การใชยาท่ีไมปลอดภัย (ยาแกไอ/ยาปฏิชีวนะ) 

   7)  อาหารไมปลอดภัย 

   8)  ผูสูงอายุ/ผูพิการ/ผูดอยโอกาส 

   9)  สุนัขและแมวจรจัด 

   10)  ขยะ 

   11)  การพนัน 

12)  โรคติดเชื้อ (ไขเลือดออกและวัณโรค) 

   13)  พัฒนาการเด็กลาชา 

ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 ขับเคลื่อนแกไขปญหา อันดับ 1 และ 2 เปน 2 ประเด็นปญหาหลัก 
  - นายวินัย อินทรชนะ ผูชวยสาธารณสุขอำเภอไดนำเสนอผลการดำเนินงาน พชอ.บานตาขุน 
ป 2562 ใน 2 ประเด็นคือ ความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว ซ่ึงผลการประเมินตามเกณฑ UCCARE อยูใน
ระดับ 5 สำหรับการแกปญหาอุบัติเหตุทางการจราจร ดำเนินการไดในระดับดี 
  - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน พัฒนาความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว 
   1) แพและเรือทองเท่ียวมีมาตรฐานความปลอดภัย รอยละ 80 
   2) จำนวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุลดลง รอยละ 10 
   3) จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลดลง รอยละ 50 
   4) โรคทองเสียจากอาหารเปนพิษลดลง รอยละ 50 
   5) จำนวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 
   6) รายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน รอยละ 10 
  - ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงานปองกันอุบัติเหตุทางการจราจร  
   1) ผูขับข่ีรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย รอยละ 80 
   2) จุดเสี่ยงในอำเภอบานตาขุนไดรับการแกไข รอยละ 50 
   3) จำนวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง รอยละ 50 
   4) จำนวนผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลง รอยละ 50 
   5) อำเภอบานตาขุนมีผลการดำเนินงานปองกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 
(D-RTI) ระดับดีมาก 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
5.1 การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามประเด็นปญหาของอำเภอบานตาขุน ปงบประมาณ 2563 
5.2 การจัดทำแผนดำเนินงาน พชอ.บานตาขุน ปงบประมาณ 2563 

ประธานแจงใหคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอทุกคนไดแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 
 

นายเชาวลิต  ชวยสงค นายกเทศมนตรีตำบลบานเช่ียวหลาน 
  -  จากการท่ีประธานและเลขานุการ พชอ.ไดนำเสนอบทบาทหนาท่ีของพชอ.ทำใหเขาใจ

บทบาทของพชอ. มากข้ึนวาเปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกๆดาน ซ่ึงปญหาของบานตาขุนมีมากมาย ถาได
แกปญหาอยางจริงจัง  

  - สำหรับในป 2562 การแกปญหาพัฒนาความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวก็ถือวาประสบ
ความสำเร็จดวยดี แตประเด็นการแกปญหาเรื่องอุบัติเหตุจากการจราจรในถนน ยังตองพัฒนาตอ สาเหตุหลัก
มาจากคน ไมเคารพและไมปฏิบัติตามกฎจราจร โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณชุมชนในอำเภอบานตาขุน จุดเสี่ยง
เชน หนาปมปตท.,หนาตลาดและกม.60 มีการขับรถยอนศรบอยๆ ทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง ดังนั้นควรเนน
การปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด เพ่ือเปนไปตามมาตรฐานสากล นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและตางชาติ
ท่ีมาทองเท่ียวในบานตาขุนจะไดไมหงุดหงิดและไมเกิดอุบัติเหตุ 

นายธีรศักดิ์  สอนมี นายกเทศมนตรีตำบลบานตาขุน 
 -ปญหาเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะกลุมเยาวชน นักเรียนก็เปนปญหาท่ีสำคัญท่ีตองเรงแกปญหา

เชนกัน 
 -ปญหาเรื่องขยะก็เปนปญหาท้ังระดับหมูบานและชุมชนเทศบาล 

  - ปญหาการจราจรหนาตลาดบานตาขุน ท้ังชาวไทยและตางชาติ มึนงงกับการขับรถท่ีนี่ ท้ังๆ
ท่ีทางเทศบาลไดพยายามทำเกาะกลางถนนใหสวยงาม แตการขับข่ีรถในถนนเลนขางในยังขับยอนศร 

  - การแกปญหาตลาดท่ีตั้งบนถนนแมเปนเรื่องยากแตก็สามารถทำไดในสมัย คสช. 
  - การทำปายเตือนอยางเดียวคงไมเพียงพอ ควรใชกฎหมายบังคับ และเริ่มตั้งแตปใหมนี้ คนท่ี

ทำผิดกฎจราจรสวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีบานตาขุน เพราะมักงาย ถาเปนบุคลากรของเทศบาลจะใหปรับ 2 เทา 
  - จุดเสี่ยงท่ีเกิดเหตุบอยเชน หนาปตท.และโรงเรียนตาขุน 

นายวิทยา  ถาพร  ตัวแทนภาคเอกชน 
 - อำเภอบานตาขุนเปนเมืองทองเท่ียว เปนศูนยกลางการทองเท่ียวในเขตนี้ แตไมมีท่ีพักรถ 

นักทองเท่ียวสับสน/ลังเล โดยเฉพาะชาวตางชาติ ควรเนนการดำเนินการท้ังอำเภอ 
  - ควรเนนเรื่องความปลอดภัยเพราะตอนนี้นักทองเท่ียวเริ่มลดลง เพราะกังวลกับระบบความ
ปลอดภัยของอำเภอบานตาขุน 
  - บริษัททองเท่ียวตางๆไดเสนอมาตรฐานความปลอดภัยประมาณ 30 ขอ แตเราทำไดไมครบ 
  - เรื่องวินัยจราจรควรเนน โดยเฉพาะกลุมนักเรียน/นักศึกษา ใหจนท.ตำรวจอบรม ปองปราม 

นอภ.บานตาขุน กลาววา ไมรูวาบานตาขุนยังไมมีท่ีพักรถ/จุดจอดรับผูโดยสาร ดังนั้นคงตองหารือ
นายกเทศมนตรีตำบลบานตาขุนเรื่องจุดพักรถอีกครั้ง 

นายวารินทร  สัมพันธ  ตัวแทนภาคเอกชน  
  - ความคิดเห็นคลายป 2562 เสนอเรื่องการแกปญหาสุนัจ/แมว จรจัด มีปญหาเพ่ิมข้ึนไป
กัด/ทำรายประชาชน ทำใหตองไปรักษาท่ีรพ. ตองดำเนินการตออยางจริงจัง 
  - เรื่องอุบัติเหตุเห็นดวย ตองปฏิบัติตามกฎจราจรเนนหนาตลาดศรีมงคล เพราะการจราจร
หนาแนนและมีการทำผิดกฎจราจรบอยครั้ง 
           นอภ.บานตาขุน  
  - เนน 2 ประเด็นหลัก คือความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวกับอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 
ควรทำตอเนื่อง สวนประเด็นรอง ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของดำเนินการตอ ซ่ึงตองตั้งคณะอนุกรรมการใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงานท้ัง 2 ชุด ฝากเลขานุการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรท่ีเก่ียวของมาขับเคลื่อน  
  - ประเด็นท่ีจอดรถ ตองจัดใหเปนระเบียบ 



นายเชาวลิต  ชวยสงค นายกเทศมนตรีตำบลบานเช่ียวหลาน 
  - ในปนี้ประเด็นพชอ.ของอำเภอบานตาขุน ควรทำเพ่ิมอีก 1 เรื่องการจัดการขยะ และเรื่อง 
สุนัจจรจัด เพราะในปท่ีผานมาทางเข่ือนรัชชประภาไดดำเนินการสนับสนุนท่ีกักขังสัตว และอาหาร และอาจ
ตองมีหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมาชวยดำเนินการเชน ปศุสัตวอำเภอ  
 นางนันทินีย ลายสิงห ตัวแทนภาครัฐ 
  - เปนโอกาสดีท่ีไดมารวมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอบานตาขุน 
  - ปญหาท่ีจะเสนอพิจารณาคือปญหาขยะ ซ่ึงประชาชนสวนใหญคิดวาเปนหนาท่ีของ
หนวยงานทองถ่ินเพียงอยางเดียว ควรรวมดวยชวยกัน จัดการตั้งแตตนทาง ไมใชแกท่ีปลายเหตุ เชน ซ้ือรถขน
ขยะเพ่ิมข้ึน ควรสรางจิตสำนึกในการจัดการขยะท่ีถูกตอง โดยเฉพาะเสนทางทองเท่ียว จะเห็นไดวาสวนใหญ
นักทองเท่ียวจะไมมีการโยนขยะท้ิงเรี่ยราดแตประชาชนในพ้ืนท่ีมีการโยนขยะ โดยเฉพาะขางถนน 
  - เรื่องยาเสพติดในกลุมเยาวชน อยากจะสะทอนปญหาใหหนวยงานท่ีเก่ียวของชวยกัน และ
สนับสนุนงบประมาณ เพ่ือแกปญหาอยางจริงจัง 

ผกก.สภ.บานตาขุน ตัวแทนหนวยงานรัฐ 
  - คงตองทำเรื่องมาตรการบังคับใชกฎหมาย จะดำเนินการประชุมจนท.จราจรเพ่ือหาแนว
ทางการดำเนินงาน  การบังคับใชกฎหมายเปนเรื่องละเอียดออนตองกระทำดวยความระมัดระวัง สิ่งสำคัญ
ประชาชนคิดเห็นกันอยางไร 
 สสอ.บานตาขุน 
  - เห็นใจคนใชถนนและจนท.ตำรวจท่ีตองบังคับใชตามกฎหมาย 

นอภ.บานตาขุน  
- เอาอยางไรก็ได แตตองสื่อสารใหประชาชนใหเขาใจอยางชัดเจน  

  - เรื่องสวน/ไมสวน อาจตองมีเวทีประชาพิจารณ 
นอภ.บานตาขุน ใหปฏิบัติตามเดิมไปกอนคือเดินรถเสนทางเดียว ถามีกระแส/เสียงสะทอนคอยปรับ 
นายเชาวลิต  ชวยสงค  ปนี้ควรเพ่ิมอีก 1 ปญหา เชน ขยะ และสุนัขจรจัด 
นอภ.บานตาขุน อนุมัติ/รับไว ใหสำรวจยอดจำนวนสุนัขดวย 
ผอ.รพ.บานตาขุน รพ.บานตาขุนตองรับภาระคาใชจายเพ่ิมข้ึนทุกปสำหรับคายาฉีดประชาชนท่ีถูก

สุนัขกัด ปนี้ประมาณ 500,000 บาท 
5.3 การเยี่ยมเสริมพลังในพ้ืนท่ี 

- สาธารณสุขอำเภอบานตาขุน แจงวาใกลถึงเทศกาลปใหมแลว คงตองมีทีมไปเยี่ยมติดตาม 
ดูแลความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียวอางเก็บน้ำเข่ือนรัชชประภา ดังนั้นขอความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ    
6.1 แผนการประชุม พชอ.ป 2563 

  - ประธานกำหนดใหมีการประชุมอยางนอย 2 เดือน/ครั้ง ใหทางเลขากำหนดวันประชุมและ
แจงทางกลุมไลนพรอมหนังสือเชิญประชุม 
  - สสอ.บานตาขุน แจงวา จะแจงเอกสารทางไลนและขอเชิญสมาชิกพชอ.ทุกคนเขากลุมไลน
ดวย สวนการมอบหมายภารกิจของแตละคน จะสรุปใหอีกครั้ง 
   

                                         ลงชื่อ.........................................ผูบันทึกการประชุม 
                          (นายวินยั อินทรชนะ) 

 
                                               ลงชื่อ........................................ผูตรวจทานรายงานการประชุม 

                      (นายเมธา หมานพัฒน) 


